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Từ kết quả hoạt động 
của các cụm công 
nghiệp (CCN) trên 

địa bàn tỉnh thời gian qua 
và đòi hỏi của thực tiễn, 
nhất là chủ trương phát 
triển công nghiệp mà Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
đã xác định, các chuyên 
gia cho rằng việc phát triển 
các CCN trong thời gian tới 
cần có sự liên kết là một 
trong những yếu tố để phát 
huy tối đa hiệu quả kinh tế.

Những kết quả đáng mừng
Hiện nay, trên địa 

bàn tỉnh có 44 CCN được 
thành lập với tổng diện 
tích 2.253,6ha; trong đó 
có 41 CCN đã quy hoạch 
chi tiết và phê duyệt quy 
hoạch phân khu với tổng 
diện tích 1.729,1ha. Ông 
Bùi Đức Hạnh, Phó Giám 
đốc Sở Công Thương cho 
biết: Ngoài 7 CCN do trung 
tâm phát triển CCN huyện, 
thành phố làm chủ đầu tư 
hạ tầng, từ cơ chế xã hội 
hóa nguồn lực đầu tư, tỉnh 
đã thu hút được 21 doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng của 26 
CCN. Cơ bản các CCN có 
nhà đầu tư hạ tầng, tiến độ 
triển khai dự án nhanh, hạ 
tầng kỹ thuật đồng bộ và 
việc thu hút các nhà đầu 
tư thứ cấp vào hoạt động 
thuận lợi hơn.

Theo thống kê của 
Phòng Công nghiệp (Sở 
Công Thương), đến nay 
các CCN đã thu hút được 
439 dự án đăng ký đầu tư 
với tổng số vốn đăng ký 
29.112 tỷ đồng. Hiện có 
281 dự án đã đi vào sản 
xuất, 54 dự án đang xây 
dựng với tổng số vốn thực 
hiện 20.702 tỷ đồng, sử 

Sinh ra ở vùng quê với 
nghề truyền thống 
là đi biển và mặc 

dù đã làm nhiều nghề, đi 
nhiều nơi để kiếm kế sinh 
nhai nhưng sâu trong tâm 
trí ông Trần Quốc Phòng 
vẫn luôn mong muốn làm 
giàu ngay trên mảnh đất 
quê hương. Ông Phòng 
cho biết: Từ suy nghĩ đó, 
tôi quyết định trở về quê 
để tìm nghề mới cho bản 
thân. Thấy những người 
dân nuôi ngao thương 
phẩm cho hiệu quả, tôi 
cũng quyết định học và 
làm theo. Sau một thời 
gian mày mò, tìm hiểu về 
đặc tính của con ngao, về 
giống, quy trình kỹ thuật 

dụng 50.990 lao động. Qua 
đánh giá 3 năm (2018 - 
2020), giá trị sản xuất công 
nghiệp bình quân của các 
CCN đạt 45,95 tỷ đồng/
ha; giá trị xuất khẩu đạt 
421.530 USD/ha; lao động 
bình quân sử dụng hơn 123 
người/ha và nộp ngân sách 
nhà nước đạt 750,72 triệu 
đồng/ha.

Việc quy hoạch và phát 
triển các CCN của tỉnh thời 
gian qua đã hình thành 
mạng lưới sản xuất công 
nghiệp tập trung, hạn chế 
tình trạng sản xuất phân 
tán không theo quy hoạch 
và gây ô nhiễm môi trường. 
Sự phát triển của các CCN 
góp phần đẩy nhanh tăng 
trưởng công nghiệp của tỉnh 
và kích thích sự phát triển 
của các khu dân cư, đô thị 
và xây dựng nông thôn. Các 
nhà đầu tư hạ tầng tham 
gia xây dựng CCN không 
chỉ huy động được nguồn 
lực đầu tư, giảm gánh nặng 
đầu tư công mà còn thu 
hút các thành phần kinh tế 
cùng xúc tiến thu hút đầu tư 
vào tỉnh hiệu quả.

Vẫn còn những bất cập
Tại hội thảo tư vấn, phản 

biện về phương án phát 
triển CCN tỉnh giai đoạn 
2021 - 2030 do Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh phối hợp với Sở 
Công Thương tổ chức mới 
đây, các chuyên gia đã chỉ 
rõ những tồn tại, hạn chế 
của các CCN thời gian qua. 
Ông Hoàng Mạnh Tường, 
nguyên Viện trưởng Viện 
Quy hoạch (Sở Xây dựng) 
cho rằng, sau hơn 5 năm 
đưa vào hoạt động, không ít 
CCN bộc lộ những bất cập: 
quy hoạch chưa tính kỹ yếu 
tố giao thông, địa điểm, khả 
năng thu hút đầu tư hạ tầng 

và bị điều chỉnh diện tích do 
chính sách mới quy hoạch 
về giao thông. Đây chính là 
lý do vì sao đến nay vẫn có 
11 CCN chưa có nhà đầu 
tư hạ tầng; một số CCN đã 
thành lập nhưng chưa có 
hoặc có ít dự án thứ cấp 
đầu tư như Minh Tân, Hồng 
Thái (Kiến Xương), Tiền 
Phong (Hưng Hà), Đồng 
Tiến (Quỳnh Phụ), Cửa Lân 
(Tiền Hải)...

Qua kiểm tra, khảo sát, 
Sở Công Thương cũng 
thẳng thắn chỉ ra, hiệu quả 
sử dụng đất và tỷ lệ lấp 
đầy dự án đối với đất công 
nghiệp tại các CCN còn 
thấp, mới chỉ đạt 33,8%. 
Một số dự án trong CCN 
hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh thấp phải chuyển 
đổi chủ đầu tư hoặc thay 
đổi mục đích sử dụng đất 
và vẫn còn tình trạng để 
đất trống, lãng phí đất và sử 
dụng đất không đúng mục 
đích; thu hút nhà đầu tư hạ 
tầng CCN chậm...

Cần những giải pháp đồng bộ
Để thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XX về phát 
triển công nghiệp, ngành 
Công Thương đã xác định 
mục tiêu đến năm 2025, 
giá trị sản xuất công nghiệp 
trong các CCN phải đạt 
gần 35.000 tỷ đồng, chiếm 
khoảng 25% giá trị sản xuất 
công nghiệp toàn tỉnh, kim 
ngạch xuất khẩu đạt 364 
triệu USD; đến năm 2030 
giá trị tương ứng là gần 
63.000 tỷ đồng, chiếm tỷ 
lệ 30% và kim ngạch xuất 
khẩu đạt 595 triệu USD. 
Các CCN giải quyết việc 
làm cho khoảng 100.000 
lao động.

Muốn hoàn thành được 

mục tiêu này, các chuyên 
gia cho rằng, việc quy 
hoạch và phát triển các 
CCN trên địa bàn tỉnh cần 
phải đổi mới, sắp xếp bảo 
đảm khoa học, phù hợp 
với quy hoạch chung của 
tỉnh, tránh xung đột với các 
quy hoạch các khu công 
nghiệp, khu kinh tế và phát 
huy tối đa tiềm năng, lợi 
thế của mỗi địa phương. 
Ông Phạm Việt Anh, Phó 
Giám đốc Sở Xây dựng cho 
rằng, chúng ta cần phải loại 
bỏ khỏi quy hoạch một số 
CCN không có vị trí thuận 
lợi cả về giao thông và 
nguồn nhân lực. Bên cạnh 
đó, cần điều chỉnh một số 
CCN theo hướng mở rộng 
diện tích đối với CCN có 
hạ tầng kỹ thuật tốt, các dự 
án thứ cấp hoạt động hiệu 
quả, còn nhiều dự án có 
nhu cầu đầu tư vào CCN; 
điều chỉnh giảm diện tích 
các CCN đã quy hoạch 
nhưng không còn quỹ đất 
và không có thêm nhà đầu 
tư thứ cấp mới vào sản 
xuất, kinh doanh...

Theo ông Trần Huy 
Quân, Giám đốc Sở Công 
Thương, muốn phát triển 
các CCN hiệu quả và bền 
vững thì không cách nào 
khác chúng ta phải xây 
dựng và quản lý tốt các 
CCN, có chính sách đầu tư 
và thu hút đầu tư về hạ tầng, 
dự án thứ cấp vào CCN 
đủ hấp dẫn. Thực hiện tốt 
công tác cải cách thủ tục 
hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh 
của tỉnh và các địa phương; 
nhà nước cần có cơ chế 
khuyến khích, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp 
ứng dụng, đổi mới khoa 
học công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường. 
Hỗ trợ doanh nghiệp trong 
hoạt động xúc tiến thương 
mại, liên doanh, liên kết để 
phát triển và có định hướng 
phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao phục vụ nhu 
cầu tuyển dụng tại chỗ của 
doanh nghiệp.

Phát triển các cụm công nghiệp 
cần có sự liên kết

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình

Việc quy hoạch vị trí, diện 
tích và tính chất ngành nghề 
của mỗi CCN cần phải nghiên 
cứu kỹ về tiềm năng, lợi thế và 
cả những khó khăn của các 
địa phương trong khu vực quy 
hoạch nhằm khắc phục quy 
hoạch xong không có nhà đầu 
tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ 
cấp vào đầu tư. Đặc biệt, các 
CCN phải tạo được sự liên kết 

với nhau và liên kết vùng vừa giúp cho các dự án khi 
vào sản xuất, kinh doanh tạo ra chuỗi giá trị và thuận 
lợi cho công tác quản lý môi trường.

Ông Nguyễn Quang Huyến,
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh

Quy hoạch phải thực hiện 
song song với thu hút nhà đầu 
tư hạ tầng để dự án sớm được 
triển khai thực hiện. Nhà đầu 
tư hạ tầng phải có năng lực cả 
về tài chính, kinh nghiệm quản 
lý và xúc tiến thu hút các dự 
án thứ cấp lớn vào hoạt động 
trong CCN. Tỉnh nên sớm 
thành lập Trung tâm Xúc tiến 
đầu tư trực thuộc UBND tỉnh 

như ở một số địa phương để chuyên nghiệp hóa hoạt 
động thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nói 
chung, vào CCN nói riêng góp phần hạn chế tình 
trạng tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp của CCN 
thấp như thời gian qua.

Ông Nguyễn Hoàng Thái, 
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh

Các CCN được thành lập 
nên ưu tiên thu hút các doanh 
nghiệp, hộ sản xuất, kinh 
doanh và làng nghề vào hoạt 
động để giải quyết dứt điểm 
tình trạng ô nhiễm môi trường 
trong khu dân cư. Việc quy 
hoạch CCN cũng cần quan 
tâm đến hạ tầng xã hội như 
nhà ở cho công nhân đang làm 
việc trong CCN bảo đảm chính 

sách an sinh xã hội và tạo ra sự ổn định nguồn nhân 
lực cho các doanh nghiệp hoạt động.

KHẮC DUẨN

nuôi và nhu cầu của thị 
trường, ông Phòng quyết 
định chọn nuôi ngao ngoài 
bãi triều làm hướng đi chủ 
đạo trong sản xuất, kinh 
doanh. Ban đầu nguồn vốn 
không nhiều nên ông phải 
vay mượn anh em, bạn bè. 
Ông chia sẻ: Thời điểm đầu 
do vốn ít nên tôi chỉ đấu 
thầu được 2ha đất bãi, còn 
vốn mua giống lại không 
có. Được Hội Nông dân xã 
Nam Thịnh giúp đỡ, tôi đã 
vay được từ nguồn quỹ hỗ 
trợ nông dân 20 triệu đồng, 
vốn vay giải quyết việc làm 
của Ngân hàng Chính sách  
xã hội huyện 20 triệu đồng 
để đầu tư mua con giống, 
làm chòi canh. 

Để sản xuất đạt hiệu 
quả, ông Phòng đã chủ 
động học hỏi, tìm hiểu 
các kiến thức về quy trình 
nuôi ngao, quản lý kinh 
tế, tìm hiểu thị trường tiêu 
thụ đồng thời tích lũy thêm 
kinh nghiệm thực tiễn để 
hạn chế thấp nhất rủi ro 
trong quá trình nuôi. Nhờ 
sự cần cù, chịu khó nên 
mô hình nuôi ngao của 
ông luôn đạt hiệu quả cao, 
thu nhập năm sau cao hơn 
năm trước. Đến nay, ông 
Phòng đã mở rộng quy mô 
nuôi thả ra hơn 5ha bãi 
triều, không chỉ nuôi ngao 
thịt mà nuôi cả ngao giống 
để cung ứng cho các hộ 
nuôi ngao trong và ngoài 

xã. Sau khi trừ chi phí, 
gia đình ông Phòng thu 
về từ 700 triệu đến gần 1 
tỷ đồng/năm, tạo việc làm 
cho 10 lao động ổn định và 
từ 30 - 40 lao động thời vụ 
với thu nhập từ 5 - 7 triệu 
đồng/người/tháng. 

Ông Phòng chia sẻ 

thêm: Từ thực tế nuôi ngao 
thịt, ngao giống, tôi thấy 
nếu nuôi ngao thịt với mật 
độ từ 5 - 7kg/m2 là hợp lý 
nhất vì nếu thả thưa thì 
không tận dụng hết được 
diện tích nuôi nhưng thả 
dày quá thì ngao chậm 
lớn, kéo dài thời gian thu 

hoạch và dễ bị nhiễm 
bệnh. Thời điểm thả ngao 
giống tốt nhất là vào tháng 
1 - 2 hoặc thả vào tháng 
9 - 10 hàng năm và thả 
nuôi ngao thương phẩm 
cần tránh mùa mưa bão. 
Khi thu hoạch ngao thương 
phẩm nên thu hoạch vào 

thời điểm đầu năm và cuối 
năm để được giá và thuận 
lợi về thời tiết, nước thủy 
triều. Nếu thu hoạch ngao 
thương phẩm vào mùa 
mưa bão sẽ không chủ 
động được khi thu hoạch 
mà thời tiết nắng nóng, 
thay đổi thất thường sẽ ảnh 
hưởng đến sức khỏe của 
con ngao. 

Không chỉ làm kinh tế 
giỏi, ông Trần Quốc Phòng 
luôn tích cực giúp đỡ, chia 
sẻ kinh nghiệm mà bản 
thân mình tích lũy được cho 
các nông dân khác cùng 
làm giàu. Ông đã giúp đỡ 
15 hội viên nông dân trong 
xã về vốn, con giống trả 
chậm, tạo việc làm cho 
nhiều lao động trong và 
ngoài địa phương. Bản 
thân ông tích cực tham gia 
hoạt động xã hội, từ thiện, 
mỗi năm ông ủng hộ bình 
quân từ 5 - 7 triệu đồng 
cho các hoạt động an sinh 
xã hội, xây dựng nông thôn 
mới, làm đường giao thông, 
được UBND xã Nam Thịnh 
ghi vào sổ vàng danh dự 
của xã. Ông Phòng mong 

muốn thời gian tới Hội 
Nông dân tỉnh sẽ mở thêm 
nhiều các lớp tập huấn 
khoa học kỹ thuật, nhất là 
kỹ thuật nuôi ngao giống, 
ngao thương phẩm, tổ chức 
cho hội viên đi tham quan, 
học tập kinh nghiệm các 
mô hình làm kinh tế giỏi 
và tạo điều kiện về nguồn 
vốn ưu đãi, giúp đỡ nhiều 
hội viên khác vươn lên làm 
giàu chính đáng. 

Ông Hoàng Quốc Việt, 
Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Tiền Hải đánh giá: 
Ông Trần Quốc Phòng là 
người mạnh dạn, có tư duy 
đổi mới, dám nghĩ, dám 
làm và đã gặt hái nhiều 
thành công. Ông Phòng 
nhiều năm liền được Hội 
Nông dân tỉnh, Hội Nông 
dân huyện, UBND xã 
Nam Thịnh khen thưởng vì 
những đóng góp tích cực 
cho quê hương và phong 
trào “Nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn 
kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”. 

TIẾN ĐẠT

Thu tiền tỷ từ nuôi ngao
Đầu tháng 11/2020, chúng tôi tìm gặp ông Trần Quốc Phòng, xã 

Nam Thịnh, huyện Tiền Hải - một trong những điển hình trong phong 
trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững” của tỉnh.

Mô hình nuôi ngao của ông Trần Quốc Phòng tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động.

Cụm công nghiệp Minh Lãng (Vũ Thư) là địa chỉ hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước 
vì có hạ tầng tốt, giao thông thuận lợi.

Ngày 20/11, Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh phối 
hợp với ủy ban MTTQ 
các cấp tổ chức hội nghị 
tiếp xúc cử tri với đại biểu 
Quốc hội sau kỳ họp thứ 
mười, Quốc hội khóa XIV 
tại các huyện: Tiền Hải, 
Kiến Xương, Hưng Hà, 
Quỳnh Phụ, Đông Hưng 
và Thái Thụy. Dự hội nghị 
có các đại biểu: Nguyễn 
Hạnh Phúc, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tổng thư ký, 
Chủ nhiệm Văn phòng 
Quốc hội; Bùi Văn Xuyền, 
Ủy viên thường trực Ủy 
ban Pháp luật của Quốc 
hội; Phạm Văn Tuân, 
Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh; Nguyễn Văn Thân, 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ Việt 
Nam; Vũ Tiến Lộc, Chủ 
tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam; 
Bùi Quốc Phòng, Phó 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh tỉnh; Nguyễn Thị Thu 
Dung, Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng Y tế Thái Bình. 

Tại các điểm tiếp xúc, 
các đại biểu Quốc hội 
đã thông báo tới đại biểu 
cử tri kết quả kỳ họp thứ 
mười, Quốc hội khóa XIV. 
Tại kỳ họp này, Quốc hội 
đã thông qua 7 dự án luật, 
13 nghị quyết, cho ý kiến 
về 4 dự án luật khác; tham 
gia ý kiến về dự thảo các 
Văn kiện trình Đại hội XIII 
của Đảng; tiến hành chất 
vấn và trả lời chất vấn về 
việc thực hiện nghị quyết 
của Quốc hội giám sát 
chuyên đề và chất vấn 
trong nhiệm kỳ khóa XIV, 
xem xét các báo cáo về 
kinh tế - xã hội, ngân sách 
nhà nước và nhiều báo cáo 
quan trọng khác; quyết 
định ngày bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 là ngày 
chủ nhật 23/5/2021. Các 
đại biểu Quốc hội cũng 
thông tin về hội nghị cấp 
cao ASEAN lần thứ 37.

Các đại biểu cử tri 
đánh giá cao kết quả kỳ 
họp thứ mười, Quốc hội 
khóa XIV, đặc biệt là các 
phiên thảo luận, chất vấn 
và trả lời chất vấn; đồng 
thời kiến nghị nhiều vấn 
đề liên quan đến các lĩnh 
vực của đời sống.

* Tại các điểm tiếp xúc 
của huyện Tiền Hải và 
Kiến Xương, các đại biểu 
cử tri kiến nghị cần xác 
định rõ hơn nữa đối tượng 
chịu ảnh hưởng của chất 
độc da cam để ngăn ngừa 
tình trạng trục lợi chính 
sách. Hiện nay, các tiêu 
chí để đánh giá hộ nghèo 

chưa sát thực nên cần 
điều chỉnh để các chính 
sách đến với hộ nghèo 
một cách sát thực nhất. 
Làm rõ trách nhiệm, xử 
lý nghiêm các trường hợp 
nâng giá thiết bị, dịch vụ y 
tế, đồng thời quan tâm đầu 
tư hơn nữa cho ngành Y 
tế. Đại biểu cử tri cũng đề 
nghị xem xét, điều chỉnh 
lương hưu cho cán bộ xã 
nghỉ hưu trước năm 2009; 
việc xả lũ của các nhà 
máy thủy điện cần phải 
được kiểm soát chặt chẽ, 
đúng quy định, tránh gây 
lũ chồng lũ. Từ tháng 10 
đến nay, đồng bào miền 
Trung bị thiệt hại nặng nề 
bởi mưa lũ, các cấp, các 
ngành, MTTQ các cấp làm 
tốt công tác quản lý, phân 
bổ nguồn lực cứu trợ đúng, 
trúng đối tượng, tránh thất 
thoát. Đại biểu cử tri cho 
rằng, Việt Nam đã và đang 
thực hiện tốt mục tiêu kép 
vừa phòng, chống dịch 
Covid-19 vừa phát triển 
kinh tế - xã hội, Nhà nước 
cần có thêm chính sách hỗ 
trợ để các doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, tiếp 
tục tạo việc làm, thêm thu 
nhập cho người lao động; 
cần có chính sách khuyến 
khích tích tụ ruộng đất, 
đầu tư nhiều hơn nữa cho 
nông nghiệp công nghệ 
cao. Việc thực hiện Luật 
Nghĩa vụ quân sự còn một 
số khó khăn do thanh niên 
đi học, đi làm ăn xa, vì vậy 
cần có chính sách phù hợp 
khuyến khích thanh niên 
hăng hái tham gia, thực 
hiện nghiêm Luật Nghĩa 
vụ quân sự. Các cấp, các 
ngành đầu tư hơn nữa cho 
các địa phương xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu. 

* Tại các điểm tiếp xúc 
của huyện Hưng Hà và 
Quỳnh Phụ, các đại biểu 
cử tri kiến nghị với Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh một 
số khó khăn, vướng mắc 
của địa phương như: Tình 
trạng bỏ ruộng hoang tại 
một số địa phương ngày 
càng nhiều gây lãng phí 
tài nguyên đất. Từ đó, 
cần phải tiếp tục có chính 
sách hỗ trợ chuyển đổi 
cây trồng, vật nuôi để phát 
triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao thu nhập, đời sống 
của nhân dân khu vực 
nông thôn. Từ thực tế tại 
địa phương, một số cử tri 
có ý kiến về việc cần tăng 
cường quản lý thanh niên 
trong độ tuổi nhập ngũ, 
tăng chế tài xử phạt đối 
với những trường hợp vi 
phạm Luật Nghĩa vụ quân 
sự. Trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng, các đại biểu mong 
muốn tăng cường hơn 

nữa việc bảo vệ quyền 
lợi của người tố cáo, đấu 
tranh phòng, chống tham 
nhũng. 

* Tại các điểm tiếp xúc 
của huyện Đông Hưng và 
Thái Thụy, các đại biểu cử 
tri kiến nghị các cấp, các 
ngành cần quan tâm đầu tư 
cho cơ sở, tăng cường hỗ 
trợ cho nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn nhằm giảm 
ruộng bỏ hoang, nâng cao 
hiệu quả cây trồng, vật 
nuôi theo hướng sản xuất 
nông nghiệp bền vững. 
Quy hoạch, xây dựng 
nhà máy sử dụng công 
nghệ cao để xử lý triệt để 
rác thải sinh hoạt, có xe 
chuyên dụng vận chuyển 
rác không để vương vãi 
ra đường gây ô nhiễm môi 
trường. Tính toán giá đền 
bù giải phóng mặt bằng 
phù hợp với thực tế, bảo 
đảm an sinh cho các hộ 
thuộc diện thu hồi đất. Ưu 
tiên hỗ trợ kinh phí cho các 
xã sáp nhập thực hiện lại 
quy hoạch chung và đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng; 
có lộ trình hợp lý sắp xếp 
đội ngũ cán bộ dôi dư và 
các công trình công cộng 
như trạm y tế, trụ sở xã... 
do sáp nhập xã, tránh lãng 
phí. Đẩy nhanh tiến độ giải 
quyết tồn đọng trong thực 
hiện chính sách đãi ngộ 
người có công và thực hiện 
tốt hơn nữa chính sách an 
sinh xã hội. Có giải pháp 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu để giảm thiệt hại do 
thiên tai gây ra. Ngành 
Giáo dục nghiên cứu kỹ và 
làm tốt công tác cải cách 
giáo dục, trong đó có vấn 
đề đổi mới sách giáo khoa. 
Các đại biểu cử tri cũng 
kiến nghị vấn đề liên quan 
đến nước sạch nông thôn, 
công tác tuyển quân, số 
lượng đại biểu HĐND cấp 
xã.

Tại các điểm tiếp xúc, 
các đại biểu Quốc hội đã 
ghi nhận, tiếp thu, giải 
trình một số ý kiến, kiến 
nghị của đại biểu cử tri 
đồng thời tổng hợp chuyển 
các sở, ngành, địa phương 
xem xét, giải quyết những 
vấn đề thuộc thẩm quyền 
và chuyển tới Quốc hội.

Nhân ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11, các đại 
biểu Quốc hội đã tới chúc 
mừng một số nhà trường 
trên địa bàn tỉnh; đồng 
thời, gửi lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất tới các thầy 
cô giáo toàn ngành Giáo 
dục Thái Bình, mong các 
nhà giáo phát huy tinh 
thần trách nhiệm, tiếp 
tục cống hiến cho sự 
nghiệp “trồng người”.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...
(Tiếp theo trang 1)

NHÓM PHÓNG VIÊN


